

BÁO CÁO**Công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội
trong đoàn viên thanh niên quý III, năm 2023**

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Thọ; căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên, Tỉnh đoàn Phú Thọ báo cáo công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên quý III năm 2023, cụ thể như sau:

1. Dư luận về công tác xây dựng Đảng, Đoàn, hệ thống chính trị

Trong quý III, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, định hướng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Về tình hình thế giới, dư luận thanh niên quan tâm tới một số thông tin nổi bật như: Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc với nhiều quyết định lịch sử trong đó các đồng minh đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh, củng cố cam kết đầu tư quốc phòng, đồng ý đưa Ukraine đến gần NATO hơn và tăng cường quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Tình hình căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine, nhất là hai bên đều đe dọa tăng cường tấn công đối phương vì căng thẳng trên Biển Đen và những cuộc phản công liên tiếp giữa 2 nước. Trung Quốc và ASEAN đang tích cực xúc tiến đàm phán Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, nhằm thúc đẩy toàn diện mức độ mở cửa kinh tế, thương mại Trung Quốc - ASEAN.

Trong nước, dư luận xã hội quan tâm đến thông tin Việt Nam phản đối và đặc biệt lên án vụ việc Trung Quốc công bố “*Bản đồ tiêu chuẩn 2023*” có đường đứt đoạn và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Dư luận trong thanh niên lên án vụ việc này và khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn.

Dư luận quan tâm đến sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ, bắt đầu tham gia Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm việc tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình

quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, dư luận xã hội lên án gay gắt trước việc Đài Loan, Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thanh niên cho rằng đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; đe dọa hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Dư luận đồng tình với quan điểm nhất quán của Lãnh đạo nước ta, đồng thời kiên quyết phản đối việc làm của Đài Loan.

2. Dư luận về kinh tế - văn hóa - xã hội

Trong quý, dư luận thanh niên vui mừng trước thành tích đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Dư luận bày tỏ sự tự hào và quan tâm tới danh sách cầu thủ chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024, đồng thời gửi lời động viên đến các thành viên trong đội tuyển sẽ tiếp tục đạt thành tích cao trong các trận đấu sắp tới.

Về y tế, dư luận thanh niên quan tâm đến dịch xuất sốt huyết đang ở giai đoạn cao điểm với ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 8 đến 15/9, Hà Nội ghi nhận 2.010 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện (tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8/2023). Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, thời gian vừa rồi, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các sở y tế quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị trong phòng, chống dịch, đặc biệt là hóa chất và máy phun hóa chất để triển khai xử lý ổ dịch trên địa bàn triệt để, hiệu quả. Theo WHO, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng biến đổi khí hậu và El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền, nhất là thời gian tới - cao điểm của mùa mưa.

Dư luận bức xúc trước tình trạng “ma trận” chiêu trò lừa đảo bùa vây tân sinh viên. Nhiều tân sinh viên bị dính bẫy lừa đảo trực tuyến khi tìm nhà trọ, làm thêm thậm chí học thêm, buộc các trường Đại học phải liên tục đưa ra cảnh báo. Trước các chiêu thức ngày càng tinh vi, hàng loạt trường đại học đã gửi thông báo cảnh báo đến các tân sinh viên, sinh viên nhà trường với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí, để tránh việc sinh viên tìm đến các trang tin giả mạo, các trường còn gửi danh sách các kênh thông tin truyền thông, trang tin chính thống đến từng sinh viên. Dù các thủ đoạn lừa đảo không mới thế nhưng vẫn có nạn nhân sập bẫy. Lời khuyên với các tân sinh viên và cả sinh viên phải luôn tỉnh táo trước bất kỳ lời mời từ mạng xã hội mà phải đặt cọc tiền trước.

Dư luận xã hội quan tâm đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ vờ sông tại Phú Thọ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 18 hộ dân trong khu vực. Do

ảnh hưởng của dòng chảy, đoạn đê tả Thao, thuộc địa bàn xã Thanh Minh và phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đang bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở có chiều dài gần 2km, lòng sông trong khu vực bị xói sâu. Khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đứt gãy nhiều đoạn, hở hàm ếch. Để đảm bảo an toàn, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường cấm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người, gia súc vào khu vực sạt lở; có phương án di dời tạm thời người và tài sản trong khu vực sạt lở nguy hiểm, bố trí lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

3. Dự luận về an ninh trật tự

Trong quý III, dự luận thanh niên lo lắng trước tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông, thậm chí gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Để phòng ngừa tình trạng này, lực lượng Công an tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các nhóm thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa, răn đe, giáo dục. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trên đây là báo cáo tình hình dự luận xã hội quý III năm 2023 của Tỉnh đoàn Phú Thọ./.

Nơi nhận:

- BTG, VP TW Đoàn (B/c);
- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ



Hoàng Thái Nam